

สรุปการบรรยายเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน”
ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม CC-Auditorium อาคาร 14

เนื้อหาโดยย่อ

ในการบรรยาย “ขับเคลื่อนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย: ฟันเฟืองสู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวให้เห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการส่งออก และลดการกีดกันทางการค้า

จากการเสวนา “มุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย” วิทยากรได้กล่าวถึงบทบาทของการพัฒนา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ทั้งความสำเร็จที่ผ่านมาและแผนงานที่กำลัง ดำเนินงานอยู่ ซึ่งตัวแทนจากภาคเอกชนได้กล่าวให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ระดับนานาชาติว่า นอกจากจะเป็นการได้เข้าร่วมกำหนดมาตรฐานต่างๆ แทนที่จะให้ผู้อื่นมาเป็นผู้กำหนด ให้เราปฏิบัติตามเท่านั้น เรายังได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานของน้ำยางและผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสม ทั้งในด้านสมบัติและต้นทุน การผลิต นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้เปิดตลาดและทำธุรกิจกับคู่ค้าจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย

จากการบรรยาย เรื่อง สมอ. กับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยในอนาคต โดย คุณเมลิ รักเปี่ยมผู้อำนวยการกอง กำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีมาตรฐาน และบทบาทของ สมอ.

การสัมมนานี้ปิดท้ายด้วยการบรรยายจากตัวแทนจาก การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ศูนย์ทดสอบ และมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ที่ได้พูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติ ต่างๆ ของยาง และผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อรองรับข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพในมาตรฐานต่างๆ

ที่มา

อุตสาหกรรมยาง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากของประเทศไทย มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมีมากกว่าสองแสน ล้านบาทต่อปี ในขณะที่การใช้ผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศมีมูลค่าเพียงกว่าพันล้านบาทเท่านั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเร่ง สร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติให้มากขึ้น โดยขยายขนาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างตลาด คือ การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้นใน ประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางให้มีความ ครบคลุมมากขึ้นและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ

เครือข่ายนวัตกรรมยางพาราอันประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิเคราะห์ทดสอบและการกำหนด และพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทั้งใน ระดับประเทศและระดับสากล จึงได้ร่วมกันจัดการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้ ด้วยหวังให้เกิดความตระหนักและสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สำคัญในการกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นที่ได้

มาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทั้งในการลดการกีดกันทางการค้า และส่งเสริมการส่งออก ของผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ อีกทั้งจะทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านยางพาราของโลก

การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางโดยประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ควรได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค ส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน

นอกจากนี้ ปัจจุบันมีความต้องการในเรื่องการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น หน่วยงานที่มีศักยภาพดังกล่าวในประเทศไทยควรจะสร้างความเข้มแข็งและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพบรรยากาศในงาน

